

## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

### บริษัทผู้นำเข้าสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านชนะเลิศการนำเข้าหน้ากากกว่า 60 ล้านชิ้น

บริษัท Finlayson จากฟินแลนด์ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน (home textile) เป็นผู้ชนะคำสั่งการนำเข้าหน้ากากกว่า 60 ล้านชิ้น และบริษัทฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้ทำกำไรจากคำสั่งซื้อนี้เลย ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าการสั่งซื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibilities)

บริษัท Finlayson ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาหน้ากาก 60 ล้านชิ้นกับองค์กร National Emergency Supply Agency (NESA) ของฟินแลนด์ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีรายละเอียดว่า หน้ากากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน โดยบริษัท Finlayson เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และจัดส่งไปยังฟินแลนด์ โดยเป็นหน้ากากคุณภาพสูงสำหรับใช้ในโรงพยาบาล และบริษัทฯ กล่าวด้วยว่า จะไม่ทำกำไรจากสัญญานี้เลย ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา โดยองค์กร NESA ได้กล่าวว่า สัญญาฉบับนี้ได้มีการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด และมีการประเมินเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยราคาสำหรับข้อตกลง แต่คาดว่าจะมีมูลค่าหลายล้านยูโร โดยผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยชุดแรกจะขนส่งโดยทางอากาศ และส่วนที่เหลือจะขนส่งทางทะเลในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้

**บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย:** ถึงแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลฟินแลนด์ยังไม่ได้ออกมาตรการบังคับให้สวมหน้ากาก แต่การใส่หน้ากากถือว่าเป็นคำแนะนำสำคัญสำหรับประชาชน และบุคลากรที่ทำงานในสถานพยาบาล ทั้งนี้ ฟินแลนด์มีประชากรประมาณ 5.52 ล้านคน เป็นประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้นหากส่งออกสินค้ามาฟินแลนด์จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่วางไว้ เช่น สินค้าหน้ากากควรมีตราสัญลักษณ์ CE marking เป็นต้น มีรายละเอียดการใช้ การเก็บรักษา และการซักล้างที่ครบถ้วน



ชาวฟินแลนด์ในหน้าหนาว เครดิตภาพ:

Juho Kuva, Business Finland

**โอกาสและแนวทาง:** ผู้ประกอบการที่สนใจเสนอสินค้าไปยังตลาดฟินแลนด์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน อีเมลล์ [ditp@thaicom.dk](mailto:ditp@thaicom.dk) เบอร์โทรศัพท์ +45 3962 6999

**Weekly News from Nordic Disclaimer:** ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด